

การขับเคลื่อนการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

Do's and Don'ts

พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

Do's	Don'ts
ยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ไม่ด้อยค่าความเป็นไทย ไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ลบหลู่ดูแคลนด้อยค่าศาสนาใดศาสนาหนึ่ง
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ไม่ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือปฏิบัติตนฝ่าฝืนข้อกำหนด ระเบียบ กฎหมาย
กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม	ไม่ประพฤติปฏิบัติตนในทางที่เสื่อมเสีย ขาดคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง	ไม่เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง และไม่มีประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ	ไม่ละทิ้งทอดทิ้งหน้าที่ราชการเป็นเหตุให้ราชการเสียหาย
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ	ไม่รับสิ่งของ หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ เพื่อแลกกับการให้บริการ
ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ไม่ประพฤติตนให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ ศักดิ์ศรีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับความแตกต่างของบุคคล	ไม่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือด้อยค่าจากความแตกต่างของบุคคล

มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง
ส่งเสริมของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต



คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาขอนแก่น ขอให้คำมั่นสัญญา ต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ "โรงเรียนสุจริต" ดังนี้

1. เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชน
3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูป
ธรรมและมีความยั่งยืน

ทั้งหมดนี้ เพื่อสร้างชาติไทย ให้สถิตเสถียรสถาพร ตลอดจิรชีวิตกาล

ข่าวสาร&กิจกรรมของโรงเรียนเรา

โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการศึกษามหาศาลา ตั้งอยู่ ๕ ซอยนง ๔ ซอยนง ๕ เขตขอนแก่น เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น ๓-๖ มีนักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่มาจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ



แบบวัดการอ่าน (RTI)
แบบวัดการอ่าน (RTI) หมายถึง ส่วน
ที่สถานศึกษาประจำชั้นเรียนใช้เพื่อ



แบบวัดการอ่าน (RTI)
แบบวัดการอ่าน (RTI) หมายถึง ส่วน
ที่โรงเรียนใช้ตรวจประเมินและติดตาม



แต่งกายดี มีวินัย



ปกเลือนนักเรียน

กิจกรรมเสริมสร้างส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โรงเรียนประจักษ์รัฐพัฒนาการ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนประจักษ์รัฐพัฒนาการ





คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนในวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา





